
BORGARRÁÐ 29. nóvember 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um hvort 
börn hafi þurft að hætta á frístundarheimilum vegna fjárhagsvanda - R18110255

Borgarfulltrúi Flokks fólksins villa spyrja hvor eitthvert barn eða börn hafi þurft að hætta á 
frístundarheimili vegna þess að foreldrar hafa ekki efni á að greiða gjaldið. Vísað er í umsögn 
Skóla- og frístundarráðs til að styðja þessa fyrirspurn en umsögnin er með tillögu Flokks 
fólksins um að börn foreldra sem eru undir fátæktarmörkum fái gjaldrjáls frístundarheimili 
fyrir börn sín. Það þriggja mánaða skjól sem foreldrum er boðið upp á  er skammgóður vermir 
fyrir það foreldri sem getur ekki borgað þetta gjald eða annað s.s. gjald skólamáltíða.  Ferill 
greiðslumats virðist auk þess flókið.


